

Số: /KH-BCĐ

Hón Quản, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN năm 2024

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đề nghị của Chi cục thuế khu vực Bình Long - Hón Quản tại Công văn số 1742/CCTKVBLHQ-KTT2 ngày 14/5/2024. Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế trên địa bàn huyện Hón Quản (Ban chỉ đạo theo Quyết định số 241/QĐ-UBND) xây dựng kế hoạch khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2024 cụ thể như sau:

I. Công tác khai thác nguồn thu, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước:

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 và tạo nguồn thu NSNN cho các năm sau, đề nghị các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hón Quản (sau đây gọi tắt là Chi cục thuế) thực hiện khai thác nguồn thu, tạo nguồn thu NSNN, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hón Quản, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện rà soát, tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời vào NSNN.

2. Các phòng, ban liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện kế hoạch khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN.

3. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế thực hiện công tác quản lý thuế và thu NSNN trên địa bàn mình quản lý.

4. Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hón Quản (cơ quan thường trực):

Thực hiện việc rà soát, nắm thông tin các đơn vị xây dựng vãng lai trên địa bàn huyện có phát sinh doanh thu đôn đốc kịp thời việc kê khai, nộp thuế 1% xây dựng vãng lai ngoài tỉnh. Đối với trường hợp chây ì thì phối hợp với các đơn vị chức năng, tham mưu Ban Chỉ đạo huyện thực hiện các biện pháp cưỡng chế về thuế theo quy định.

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát lại tất cả các doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất, chưa xác định lại đơn giá thuê đất theo chu kỳ ổn định 5 năm, đơn đốc thu nộp vào NSNN, phối hợp kiểm tra thực tế các doanh nghiệp kinh doanh trại chăn nuôi, trang trại trồng cao su, sầu riêng, cho thuê tài sản (nhà xưởng, sân phơi)... để có biện pháp khai thác nguồn thu trong lĩnh vực này.

Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Công an huyện, Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, nếu phát hiện trường hợp thực tế đang kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế thì yêu cầu phải thực hiện đăng ký thuế, nộp thuế kịp thời, đối với những trường hợp có dấu hiệu gian lận, cố tình trốn thuế thì thực hiện kiểm tra xử lý theo quy định.

Thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch đã được Cục thuế tỉnh phê duyệt, thường xuyên kiểm tra kiểm soát hóa đơn của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có doanh thu lớn, doanh thu đột biến, xuất bán các mặt hàng không có phát sinh tại địa phương (rủi ro cao về hóa đơn)... Để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo, chủ trì tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND huyện. Trực tiếp thay mặt Ban Chỉ đạo điều hành Tổ giúp việc theo nhiệm vụ được phân công.

II. Công tác chống thất thu NSNN

1. Chống thất thu qua công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế:

- Tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao về công tác kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp năm 2024 theo Quyết định số 559/QĐ-CTBP ngày 21/12/2023 của Cục thuế Bình Phước. Cụ thể năm 2024 Chi Cục thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, huyện Hớn Quản thực hiện tối thiểu 21 cuộc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản xây dựng chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành 24 cuộc (tăng 16% kế hoạch Cục Thuế tỉnh giao), tổng số thuế truy thu, phạt qua kiểm tra góp phần tăng thu NSNN tối thiểu 1,2 tỷ đồng so với chỉ tiêu Cục thuế tỉnh giao.

Kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		cộng	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
Kiểm tra	04	16	07	29	07	29	06	25	24	116

Ngoài ra còn thực hiện kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của cấp trên và kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp giải thể, phá sản theo quy định; kiểm tra việc sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai (mỗi quý kiểm tra 01 hộ kinh doanh).

Khi tổ chức kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải thực hiện đúng theo quy định của Luật quản lý thuế, quy trình kiểm tra thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời phải kiểm tra tất cả các sắc thuế, phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai phát sinh tại doanh nghiệp (trừ trường hợp kiểm tra theo chuyên đề được ghi cụ thể trên quyết định kiểm tra).

2. Tổ chức kiểm tra chống thất thu trong một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh:

Kế hoạch tổ chức các Đoàn kiểm tra chống thất thu theo từng lĩnh vực, ngành nghề, cụ thể như sau:

2.1. Quý I/2024: Đối với lĩnh vực kinh doanh nông sản, xăng dầu, vàng bạc, đá quý, ô tô, xe máy:

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo:

a) Đối với mặt hàng nông sản: Công văn số 756/CT-TH-NV ngày 15/5/2015 của Cục thuế Bình Phước về phòng chống và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh nông sản. Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với các mặt hàng nông sản lưu thông trên thị trường. Trong đó: Tập trung kiểm tra các xe container vận chuyển hạt điều tại địa bàn giáp ranh giữa các huyện với huyện Hớn Quản.

b. Đối với kinh doanh xăng, dầu: Triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1284/CD-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Cục thuế, lãnh đạo UBND huyện.

Tổ chức kiểm tra chỉ số tiêu thụ xăng dầu tại các trụ bơm đã được niêm phong, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu.

c. Đối với kinh doanh vàng bạc, đá quý: Công văn số 4421/TCT-TTKT ngày 28/11/2022 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục tăng cường quản lý đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý. Phân tích đánh giá rủi ro trên ứng dụng quản lý thuế để có cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời.

d. Đối với kinh doanh ô tô, xe máy: Công văn số 4755/TCT-DNNCN ngày 16/12/2022 của Tổng cục thuế về việc thực hiện quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý kinh doanh ô tô, xe máy. Kiểm tra xuất nhập tồn, đối chiếu với việc xuất hóa đơn bán hàng và kê khai nộp thuế.

Tăng cường công tác kiểm tra, phân tích hồ sơ tại cơ quan thuế thông qua ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), ứng dụng Phân tích rủi ro (TPR), ứng dụng Quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT)... nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật về thuế.

2.2. Quý II/2024: Đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản trong Nhân dân:

a. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải:

- Kiểm tra rà soát, đối chiếu tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải thực tế trên địa bàn so với tình hình đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế.

- Kiểm tra giá thực tế tại một số doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã để xác định rõ nội dung, tính chất, loại hình hoạt động kinh doanh, trách nhiệm kê khai nộp thuế, tránh tình trạng cá nhân kinh doanh vận tải núp bóng doanh nghiệp, hợp tác xã để trốn thuế.

- Rà soát lại doanh thu đang quản lý thuế so với mức doanh thu điều tra thực tế của từng loại phương tiện kinh doanh vận tải để điều chỉnh kịp thời.

- Ban hành quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với một số doanh nghiệp vận tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế...

b. Đối với hoạt động xây dựng cơ bản trong dân:

- Hàng tháng cơ quan quản lý (Phòng Kinh tế và Hạ tầng) các công trình xây dựng tại địa phương có trách nhiệm cung cấp cho Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản danh sách các công trình xây dựng cơ bản được cấp giấy phép xây dựng trong tháng. Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản rà soát, đối chiếu với kết quả đã kê khai thuế so với danh sách các công trình xây dựng cơ bản được cấp giấy phép, phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn quản lý thuế đối với các công trình mới phát sinh.

- Đối với các công trình chưa thực hiện kê khai, Chi cục Thuế tham mưu Ban chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra, yêu cầu cung cấp các hợp đồng xây dựng đồng thời đôn đốc đơn vị xây dựng thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

2.3. Quý III/2024: Đối với lĩnh vực kinh doanh, khai thác tài nguyên, các khoản thu về đất:

a. Đối với kinh doanh, khai thác tài nguyên.

- Kiểm tra tất cả các hồ sơ khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường để kịp thời phát hiện và yêu cầu kê khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) các trường hợp khai sai các căn cứ tính thuế như giá tính thuế, thuế suất thuế tài nguyên, mức thu phí

bảo vệ môi trường, sản lượng tính thuế, phí, tỷ lệ quy đổi ra sản lượng tài nguyên nguyên khai thác...

- Ban hành quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế. Khi kiểm tra cần chú ý đối chiếu các số liệu liên quan đến sản lượng tài nguyên thực tế khai thác, số lượng nổ mìn, thành phẩm xuất kho... so với số lượng tài nguyên kê khai nộp thuế, số lượng đã nộp lệ phí khai thác tài nguyên khoáng sản theo giấy phép với số lượng đã khai thác thực tế; cách xác định sản lượng tài nguyên khai thác...

b. Đối với lĩnh vực bất động sản, các khoản thu về đất.

- Đối với tiền sử dụng đất: Tổ chức phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, thống kê, tổng hợp diện tích đất của các dự án giao đất xây dựng nhà thương mại, các dự án trúng đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; diện tích đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng sai mục đích để xây dựng nhà xưởng, nhà kho... chưa thực hiện kê khai nộp tiền sử dụng đất làm cơ sở xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra chống thất thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

- Đối với tiền thuê đất: Căn cứ vào Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được nhà nước cho thuê đất nhưng chưa làm thủ tục kê khai, thì tham mưu, xử lý về hành vi vi phạm hành chính Thuế theo quy định; đối với các trường hợp chưa điều chỉnh đơn giá nộp tiền thuê đất theo chu kỳ ổn định 5 năm thì đối chiếu với số tiền thuê đất đã nộp, phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo đơn giá thuê đất mới, đồng thời tổ chức lập bộ thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Đối với tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Trên cơ sở lập bộ thuế hàng năm, Chi cục Thuế (các Đội thuế liên xã) phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện rà soát, đối chiếu diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với thực tế đang sử dụng, xác nhận phần chênh lệch chưa kê khai đưa vào quản lý theo quy định. Tăng cường vai trò quản lý thuế của các chính quyền địa phương xã, thị trấn đối với việc kê khai thuế đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở vượt hạn mức trong dân.

- Đối với tiền thuế, phí thu từ hoạt động bất động sản: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tập trung rà soát, phân tích các tiêu chí, vị trí đất, giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. Xử lý các trường hợp người nộp thuế có giao dịch, chuyển nhượng bất động sản kê khai không đầy đủ, không chính xác giá chuyển nhượng thực tế, chần chừ kịp thời các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với phòng Tư pháp định hướng các Văn phòng công chứng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm đấu tranh, hướng dẫn người nộp thuế kê khai trung thực giá chuyển nhượng đối với các hợp đồng công chứng, chứng thực ghi thấp hơn so với giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Tổ chức đối chiếu định kỳ giữa Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản và Phòng Tài nguyên và Môi trường nhằm đôn đốc kịp thời các hồ sơ còn tồn đọng, đã quá hạn nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản để có biện pháp huy động kịp thời khoản thu này vào ngân sách nhà nước.

2.4. Quý IV/2024: Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản vãng lai; hộ, cá nhân kinh doanh.

a. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản vãng lai:

Thực hiện tốt Công văn số 3256/CT-HKDCN ngày 17/7/2023 của Cục Thuế Bình Phước về việc thu 1% thuế GTGT trên doanh thu đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh có thi công công trình trên địa bàn huyện.

- Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản thường xuyên rà soát địa bàn để yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp các hợp đồng xây dựng, hướng dẫn nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế vãng lai 1% trên giá trị xây lắp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Kịp thời đôn đốc nhà thầu thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN, trường hợp các nhà thầu không chấp hành, không hợp tác thì kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, trong đó tập trung vào các biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức Tín dụng ...theo Quy trình cưỡng chế nợ thuế.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước để trích thu tiền thuế trước khi giải ngân đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

b. Đối với lĩnh vực quản lý hộ, cá nhân kinh doanh:

- Hàng tháng thực hiện thường xuyên việc đối chiếu với phòng Tài chính – Kế hoạch để quản lý thuế kịp thời các trường hợp mới phát sinh (mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), kiểm tra việc thông báo tạm ngưng, nghỉ kinh doanh của hộ, cá nhân gửi đến phòng Tài chính - Kế hoạch, kịp thời đưa vào lập bộ đối với các trường hợp tái hoạt động kinh doanh trước thời hạn.

- Hàng quý lập kế hoạch kiểm tra, khảo sát lại doanh thu của một số ngành nghề kinh doanh trọng điểm như: ăn uống, karaoke, nông sản...

Công tác khảo sát doanh thu khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh: Thực hiện tốt theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục thuế; Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính; hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt chế độ kế toán, việc kê khai, nộp thuế.

- Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng Hội đồng tư vấn các xã, thị trấn đến trực tiếp một số hộ, địa bàn kinh doanh trọng điểm theo từng ngành nghề để khảo sát doanh thu tính thuế. Tập trung lựa chọn các hộ, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn, có tính chất tập trung và theo nhóm ngành nghề dịch vụ, ăn uống, vận tải, vật liệu xây dựng, thương mại điện tử... để xác định doanh thu tính thuế khoán phù hợp thực tế, làm căn cứ lập bộ thuế cho năm sau.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch hàng tháng cung cấp danh sách các hộ, cá nhân kinh doanh mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, có thông báo tạm ngừng, nghỉ hoạt động kinh doanh... cho Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản để phối hợp quản lý thuế theo quy định.

III. Kế hoạch đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

Căn cứ tình hình nợ thuế năm 2023 và dự báo nợ thuế phát sinh trong năm 2024, Ban chỉ đạo huyện giao Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản triển khai công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Từng đơn vị có chức năng thu nợ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thu nợ và chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và đúng Quy trình quản lý nợ thuế để có cơ sở thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Nợ có khả năng thu, phân đầu đến cuối năm 2024 Chi cục thuế phải thu đạt 100% theo kế hoạch Cục Thuế tỉnh giao của khoản nợ năm trước chuyển sang; thu đạt 80% trở lên số thuế nợ phát sinh năm 2024.

2. Tập trung đôn đốc thu dứt điểm các khoản nợ qua kiểm tra, kiểm toán nhà nước, các khoản xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2023 trở về trước. Phân đầu thu bộ thuế hàng tháng đạt 90% số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

3. Các trường hợp nợ tiền thuế, tiền phạt phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể để đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách; đối với các khoản nợ thuế trên 90 ngày phải tổ chức cưỡng chế theo Luật định nhưng phải linh hoạt phù hợp với từng người nộp thuế như: Trích tiền từ tài khoản ngân hàng, cưỡng chế việc sử dụng hóa đơn, kê biên tài sản, đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh...

Chuyển hồ sơ đề nghị cưỡng chế nợ thuế đến các cơ quan thuế, địa phương khác để phối hợp thu hồi nợ thuế 1% GTGT (vãng lai), tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp có phát sinh nghĩa vụ thuế trên địa bàn nhưng doanh nghiệp do cơ quan thuế khác quản lý.

4. Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác bao gồm các ngành chức năng như Công an huyện, Quản lý thị trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND và Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn... trực tiếp đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ đọng thuế lớn, tuổi nợ cao, chây ì nộp thuế... thực hiện lập biên bản, đôn đốc nộp ngay tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Tổ chức cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với những trường hợp đã áp dụng thực hiện đủ các biện pháp theo quy định, có điều kiện nhưng cố tình dây dưa nợ thuế để răn đe, giáo dục việc chấp hành pháp luật thuế. Phấn đấu đến 31/12/2024, số thuế nợ đọng không vượt quá 7% trên tổng số thu ngân sách nhà nước trong năm 2024 theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh.

5. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đề nghị của cơ quan thuế.

- Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế và các Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức trích tiền trong tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế theo danh sách do Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuyển đến.

- Các cơ quan ban, ngành phối hợp yêu cầu xuất trình giấy xác nhận, biên lai thu để chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thuế như: Cấp phép xây dựng, hồ sơ dự thầu, xác nhận nhân thân, chứng thực hồ sơ...

IV. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Đối với Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản:

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, hàng tháng, quý chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch chi tiết tập trung vào các lĩnh vực cao điểm để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

- Là cơ quan thường trực, chỉ đạo trực tiếp Tổ giúp việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch và tổ chức thực hiện các chuyên đề cụ thể về thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo từng giai đoạn, thời kỳ. Chủ trì tổ chức thực hiện công ngân sách nhà nước năm 2024 được UBND tỉnh, HĐND huyện giao.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, tổng hợp nhu cầu kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế trên địa bàn huyện theo quy định.

- Hàng quý, tháng xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai ngay công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu NSNN và đơn đốc thu nợ tiền thuế. Kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện (thông qua Đội Nghiệp vụ dự toán - Quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế huyện) trước ngày 10 của tháng đầu quý sau để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

2. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo:

- Thường trực Ban Chỉ đạo huyện tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Ban Chỉ đạo giao Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản hàng quý chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành xây dựng Đề cương kiểm tra, giám sát công tác chống thất thu trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời phối hợp với các địa phương trong huyện để thực hiện kiểm tra chống thất thu theo nội dung đề cương đã đề ra.

- Các thành viên Ban chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng ban có kế hoạch, cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra; đơn đốc công tác tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và đơn đốc thu nợ thuế năm 2024.

- Phối hợp với đơn vị chủ trì (cơ quan thường trực), thẩm định, tổng hợp tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị thanh, quyết toán theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, giao Tổ giúp việc xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện, bảo đảm đạt kết quả cao và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024./.

Nơi nhận:

- Cục Thuế Bình Phước;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCD theo QĐ 241;
- TV Tổ giúp việc theo QĐ 241;
- Các CQ, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT. Đội KTT2.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Vũ Xuân Trường**